

## Thư ngỏ gửi Tân Sinh viên

*Các bạn tân sinh viên thân mến!*

Ban quản lý nhà ở sinh viên Thành phố Thái Bình, trực thuộc Sở Xây dựng Thái Bình đã đồng hành cùng với nhà trường ĐHYD trong suốt hơn 10 năm qua. Nhiều thế hệ sinh viên đã tin tưởng, lựa chọn khu nhà ở sinh viên là nơi lưu trú, đi về như nhà của mình, để “refresh” lại sức khỏe sau những giờ lên lớp, học tập căng thẳng.

Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn tân sinh viên sẽ có cảm giác bỡ ngỡ về môi trường học tập mới, cũng như lần đầu rời xa vòng tay chăm sóc, yêu thương của gia đình, để bước vào môi trường hoàn toàn khác với quê nhà. Các bạn phải tự rèn luyện khả năng thích nghi, tự duy độc lập, các bạn còn phải tự lo chăm sóc bản thân, sinh hoạt hàng ngày và trải nghiệm cuộc sống thực tế. Những điều đó sẽ giúp các bạn phát triển, nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm cho bản thân. Bên cạnh đó, các bạn cũng được tham gia các hoạt động cộng đồng, các phong trào văn hóa, thể thao, đó chính là những hành trang cần thiết để phát triển và hoàn thiện nhân cách.

Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đồng hành phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Hiện nay do quỹ chỗ ở dành cho các bạn tân sinh viên có hạn. BQL nhà ở sinh viên đề nghị các bạn tân sinh viên, các Quý phụ huynh chủ động liên hệ sớm với BQL ngay khi nhận được thông tin trúng tuyển thông qua các kênh thông tin (số điện thoại, trang website, fanpage của BQL để được xét và hướng dẫn thủ tục sắp xếp chỗ ở cho các tân sinh viên được chu đáo, hợp lý. Các bạn sinh viên được lựa chọn cho mình bạn ở cùng hoặc chọn vị trí phòng ở như mong đợi với chế độ ưu đãi về giá dịch vụ cũng như giá thuê.

Chúng tôi cam kết phục vụ các bạn sinh viên đúng với ý nghĩa và sứ mệnh của mình, góp phần vào thành công trong hành trình học tập của các bạn.

Ban quản lý xin chúc tân sinh viên có thật nhiều sức khỏe, nghị lực, niềm tin để học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành những sinh viên ưu tú.

*Chúc các bạn sinh viên thành công!*

Thái Bình, ngày .... tháng .... năm 20....

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Th.S Phạm Ngọc Long

### Thông tin phòng ở sinh viên

#### 1. Phòng 8 chỗ

Diện tích 30m<sup>2</sup>, bao gồm phòng khách, phòng sinh hoạt chung, khu vệ sinh khép kín, đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước riêng, ban công phơi rộng rãi

#### 2. Phòng 6 chỗ

Diện tích 25m<sup>2</sup>, bao gồm phòng sinh hoạt chung, khu vệ sinh khép kín, đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước riêng, ban công phơi rộng rãi

#### 3. Nội thất phòng ở sinh viên gồm:

(Giường tầng, phản gỗ, bàn học đầu giường, bàn, ghế sinh hoạt chung, tủ sắt cá nhân, giá phơi Inox.

#### 4. Thiết bị điện, nước phòng ở sinh viên gồm:

Điện: Quạt treo trần, Bóng điện tuýp, hệ thống attomat an toàn, đồng hồ đo điện riêng; Nước: Chậu rửa, Sen tắm, Bệt vệ sinh, đồng hồ đo nước.

#### Thông tin giá dịch vụ được ưu đãi:

- Điện sinh hoạt, giá bậc thang theo giá của công ty điện lực ban hành
- Nước sinh hoạt theo giá của công ty nước sạch Thái Bình quy định.
- Rác sinh hoạt theo giá của công ty CP Môi trường Thái Bình.
- Internet, giá sinh viên ký trực tiếp với TTKD VNPT Thái Bình.

#### Thông tin dịch vụ tiện ích:

Dịch vụ trông coi xe ngày đêm( Vé ngày giá niêm yết 2.000đ)

Vé tháng giá niêm yết từ 30.000đ đến 60.000đ

Dịch vụ căng tin ăn uống từ 15.000 đến 25.000đ

Dịch vụ căng tin giải khát và đồ dùng thiết yếu.

#### Thông tin dịch vụ sử dụng chung:

Hệ thống camera giám sát kết hợp tổ bảo vệ trực 24/7

Vệ sinh môi trường khuôn viên và những nơi công cộng.

Hệ thống thang máy hiện đại và thang bộ.

Thiết bị PCCC các tầng, thiết bị PCCC chuyên dùng

Sân khấu ngoài trời, tổ chức các sự kiện của ĐTN, sự kiện của BQL.

Khuôn viên, vườn cây, đường nội bộ xanh -sạch - đẹp.

Sân thể thao bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn.

#### Các hoạt động thường niên của nhà ở sinh viên:

Kỷ niệm ngày thành lập ĐTN 26/03(tổ chức chương trình VN).

Các hoạt động thể thao bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông.

Tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng PCCC

Lao động cộng đồng vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Quyên góp ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

## KTX AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH

# Cùng bạn hướng tới tương lai

ĐẢM BẢO ANTT



PHÒNG Ở TIỆN NGHI



ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC



DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE



MÔI TRƯỜNG XANH



THANG MÁY



CĂNG TIN ĂN UỐNG